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Sveitarstjóri Dalabyggð

From: Garðar Freyr Vilhjálmsson <gardarv@ms.is>
Sent: sunnudagur, 6. desember 2020 12:47
To: Sæmundur Kristjánsson - VG; Pálmi Þór Sævarsson - VG; Birgitta Rán Ásgeirsdóttir - 

VG
Cc: Sveitarstjóri Dalabyggð; Eyjólfur Ingvi Bjarnason; skuligudbjornsson@gmail.com; 

asmundurd@althingi.is; haraldurb@althingi.is; lrm@althingi.is
Subject: FW: Vegstikur á Klofningsvegi 590

Categories: Vistað í OneCRM; 2012012
One: -1

Góðan dag 
 
Hef en ekki fengið svar við síðasta pósti sem ég sendi ykkur. 
Viljið þið ekki upplýsa mig um stöðu vegarins eða vitið þið ekki hvert ástand vegarins er? 
Þetta hlítur allt af hafa verið skoðað við endurbætur vegarins í sumar. 
 
Ég set hérna með Sveitastjóra Dalabyggðar, Oddvita og forman byggðaráðs sem þá vonandi taka málið einnig upp á 
sínum vettvangi ef áhugi er fyrir áframhaldandi búsetu á svæðinu. 
Einnig set ég hérna með oddvita stjórnarflokkanna í kjördæminu sem geta einnig fylgt málinu eftir á sínum vettvangi 
ef áhugi er fyrir. 
 
Ég er ekki að biðja um breiðan og malbikaðan veg heim til mín ég vil bara að öryggið sé ekki skert frá því sem var og 
þá heldur bætt í ef eitthvað væri. 
Byggð helst ekki í sveitum landsins ef innviðir eru skertir og ekki í lagi. 
 
Virðingarfyllst  
Garðar Freyr Vilhjálmsson 
 
 

From: Garðar Freyr Vilhjálmsson  
Sent: mánudagur, 16. nóvember 2020 18:15 
To: Sæmundur Kristjánsson - VG <saemundur.kristjansson@vegagerdin.is> 
Cc: Pálmi Þór Sævarsson - VG <palmi.th.saevarsson@vegagerdin.is>; Birgitta Rán Ásgeirsdóttir - VG 
<Birgitta.R.Asgeirsdottir@vegagerdin.is> 
Subject: RE: Vegstikur á Klofningsvegi 590 
 
Sæll 
 
Vegurinn sjálfur er mun betri eftir framkvæmdirnar og er ég mjög þakklátur fyrir það, eftir að hafa jú sprengt dekk 
yfir 30 sinnum síðustu 7 árin sem ég hef búið á svæðinu. 
 
En öryggi vegsvæðisins í heild veldur mér áhyggjum, þar sem ég keyri veginn daglega til vinnu allt árið og hef ég 
sérstakar áhyggjur yfir háveturinn að ekki verði hægt að komast á milli. Þetta er mjög snjó létt svæði og kemst maður 
því vel um ef skyggni er fyrir hendi. Aðeins 1 dag síðasta vetur komst ég ekki í vinnu vegna færðar og var sá vetur þó 
stormasamur.   
Við það að missa stikurnar annars vegar held ég að þeim dögum fjölgi mjög sem ég kæmist ekki á milli eða setti mig í 
mun meiri hættu við að aka út af veginum. Kaflinn frá Skerðingstöðum og upp á þjóðveg getur verið mjög blindur og 
þar fer maður oft aðeins 1 stikubil í einu. Ég er ekki viss um að tengdó verði sátt við að labba marga kílómetra á 
undan bílnum til að vísa veginn.  
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Vonandi getur Vegagerðin horft til þess að núna keyrir þarna um fólk sem sækir vinnu af svæðinu en ekki á það eins 
og var á Staðarfelli, einnig eru að keyra um þennan veg mjólkurbíl og skólabíl. Þessum bílum mæti ég stundum á 
morgnanna og þá er nú betra að vera í sínum vegkanti og vita hvar hann er. 
 
Reglugerðin segir nú einnig að heimilt sé að setja fleiri stikur á varasömum stöðum til að bæta öryggi vegfarana t.d. 
þar sem skyggni er slæmt að vetrarlagi, við ræsi og í beygjur.  Þetta gefur skýrt leyfi til að gera betur þó umferðin nái 
ekki 100 bílum í meðaltalsumferð á sólahring. 
 
Uppfyllir vegurinn sem dæmi í einu og öllu reglugerðir um halla á vegafláum og öryggisvæði? 
 
Vonandi sjáið þið ykkur fær að bæta úr þessu, það er sorglega ef það á að gera fólki erfiðara fyrir að búa á svæðinu 
með því að veikja inniviðina. Látum ekki veraða alvarlegt slys til að horft verði til þessara þátta, bregðast þarf við 
áður. 
 
Virðingarfyllst  
    Garðar Freyr Vilhjálmsson 
     Framleiðslustjóri MS Búðardal 
      Skarfsstöðum í Hvammsveit  
 

From: Sæmundur Kristjánsson - VG <saemundur.kristjansson@vegagerdin.is>  
Sent: sunnudagur, 15. nóvember 2020 19:36 
To: Garðar Freyr Vilhjálmsson <gardarv@ms.is> 
Cc: Pálmi Þór Sævarsson - VG <palmi.th.saevarsson@vegagerdin.is>; Birgitta Rán Ásgeirsdóttir - VG 
<Birgitta.R.Asgeirsdottir@vegagerdin.is> 
Subject: Re: Vegstikur á Klofningsvegi 590 
 
Sæll Garðar. 
 
Þessi vegur þarf að komast yfir 100 bíla árdagsumferð til að hækka í flokk.  
Við getum nú væntanlega verið sammála um að vegurinn er allur mun betri og öruggari til akstur núna eftir 
þessar framkvæmdir. 
Ef ég man rétt, þá var á sínum tíma fenginn heimild til að stika báða kannta vegna mikillar umferðar að 
Staðarfelli vegna starfsemi SÁÁ. 
 
Kveðja 
Sæm.Kr 
 

Frá: Garðar Freyr Vilhjálmsson <gardarv@ms.is> 
Sent: fimmtudagur, 12. nóvember 2020 15:13 
Til: Sæmundur Kristjánsson - VG <saemundur.kristjansson@vegagerdin.is> 
Efni: RE: Vegstikur á Klofningsvegi 590  
  
Sæll 
  
Takk fyrir svarið. 
  
Það er sorglegt að vegur eftir svona miklar framkvæmdir komi út minna öruggur og með minna notagildi en fyrir 
þær. 
  
Veistu hver tók ákvörðun á sínum tíma að stika veginn beggja vegna? Hver ástæðan hafi verið fyrir því þá og hvernig 
var reglugerðin á þeim tíma 
Hver tekur þá ákvörðunina núna að stika hann aðeins annars vegar eftir að hann hefur verið stikaður beggja vegna 
fyrir framkvæmdirnar? 
Hvað þarf til að vegur að þessari tegund sé stikaður beggja vegna? 
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Mbk 
    Garðar Freyr 
  

From: Sæmundur Kristjánsson - VG <saemundur.kristjansson@vegagerdin.is>  
Sent: fimmtudagur, 12. nóvember 2020 11:07 
To: Garðar Freyr Vilhjálmsson <gardarv@ms.is> 
Subject: Re: Vegstikur á Klofningsvegi 590 
  
Sæll Garðar. 
  
Það er búið að stika Klofningsveginn samkvæmt reglum, eftir að hann var styrktur og mölborinn. 
Við erum svo væntanlega að ljúka við að yfirfara allar stikur á Klofningsvegi í dag eða á morgun. 
  
Kveðja 
Sæm.Kr. 

Frá: Garðar Freyr Vilhjálmsson <gardarv@ms.is> 
Sent: þriðjudagur, 10. nóvember 2020 12:35 
Til: Vegagerðin - VG <Vegagerdin@vegagerdin.is> 
Afrit: Sæmundur Kristjánsson - VG <saemundur.kristjansson@vegagerdin.is> 
Efni: FW: Vegstikur á Klofningsvegi 590  
  
Góðan daginn 
  
Er eitthvað að frétta af þessu? 
  
Með bestu kveðju 
  
Garðar Freyr Vilhjálmsson 
 
Mjólkursamsalan Búðardal 
Brekkuhvammur 15 • 370 Búðardal 
GSM: +354 8582214 
  

 
  
  
  

From: Garðar Freyr Vilhjálmsson  
Sent: fimmtudagur, 22. október 2020 18:13 
To: vegagerdin@vegagerdin.is 
Subject: Vegstikur á Klofningsvegi 590 
  
Góðan daginn 
  
Hvenær eru áætluð verklok við uppsetningu á vegstikum eftir framkvæmdir á Klofningsvegi 590 frá Ásgarði út á 
Fellsströnd? 
  
Með bestu kveðju 
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Garðar Freyr Vilhjálmsson 
 
Mjólkursamsalan Búðardal 
Brekkuhvammur 15 • 370 Búðardal 
GSM: +354 8582214 
  

 
  


